



6 ตุลาคม 2558 หน้า 16

บอร์ด กยท.เปิดแผนพัฒนายางพาราไทย เตรียมลุย 4 ช่องทางหลัก หาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม เพิ่มอัตราการใช้ในประเทศ เร่งยกระดับอุตสาหกรรมยางล้อ ดึงผู้เกี่ยวข้องแชร์ผลประโยชน์ร่วมกัน เชื่อมมันสร้างเสถียรภาพราคาได้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ด กยท. เผยถึงแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคายางพาราว่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคายางของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจยาง ผู้ส่งออก และเกษตรกรชาวสวนยาง จำเป็นต้องมีส่วนร่วมพัฒนา 4 เรื่องหลัก คือ 1.จัดพื้นที่ปลูกยางให้มีความเหมาะสมในรูปแบบโซนนิ่ง และต้องมีข้อมูลแหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตที่ชัดเจน 2.เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นทุกรูปแบบ 3.เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์ และ 4.ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกและเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้หลักการเดียวกับอ้อย และมีสวัสดิการให้กับชาวสวนยางด้วย

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยางพาราของไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศ ภาครัฐจำเป็นต้องบริหารจัดการให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งยังต้องบริหารจัดการและควบคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ด้วย เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและยกระดับราคาให้สูงขึ้นได้

สำหรับการส่งออกยางของไทยขณะนี้ยังต้องพึ่งพิงตลาดยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นหรือไพรมารีโปรดักต์ (Primary product) หากไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปหรือฟินิชโปรดักต์ (Finish product) ให้มีความหลากหลายมากขึ้นและส่งออกได้ เช่น ยางล้อยานยนต์ จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้

ยางในประเทศพร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้า และแก้ไขปัญหาราคายางได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันควรลดวิธีการซื้อขายแบบเบงก์ราคา และมุ่งพัฒนาตลาดซื้อขายยางแบบส่งมอบจริงเพื่อแก้ปัญหาการปั่นราคาและเก็งกำไรเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้” นายสมชายกล่าว

นอกจากนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น หากยางมีราคาถูกก็หยุดกรีดยางเป็นการชั่วคราวแต่ยังสามารถหารายได้จากการทำเกษตรผสมผสานในสวนยาง และลดค่าใช้จ่ายจากการปลูกพืชผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อมาทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ไทยจำเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อ โดยเร่งส่งเสริมให้สร้างโรงงานผลิตยางล้อที่ทันสมัย และพัฒนาศูนย์ทดสอบคุณภาพยางล้อให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสากล เพื่อสนับสนุนการผลิตและส่งออกยางล้อยานยนต์ไปต่างประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดส่งออกยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางคอมปาวด์ และยางกึ่งสำเร็จรูป อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นก็จำเป็นต้องรักษาไว้เช่นกัน ซึ่งคาดว่า ภายในเวลา 3 ปี ราคายางจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

“การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจยาง ผู้ส่งออก เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถใช้แนวทางการบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาลมาเป็นต้นแบบได้ คือ โรงงานกับชาวไร่เหมือนกับหุ้นส่วนกัน และรัฐบาลเป็นคนกลาง โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการบริหารจัดการเรื่องแบ่งผลประโยชน์ให้ชัดเจน จะทำให้ราคายางมีความคงที่มากขึ้น ซึ่งทั้ง 4 ประเด็น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนในระยะเริ่มต้น คาดว่าจะเป็นกลไกทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นได้ภายใน 3 ปีนี้” นายสมชาย กล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

**แห้วห้ำ**

Rubber Authority of Thailand [ RAOT ] News

**ข่าวเกษตร**



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th)

5 ตุลาคม 2558 หน้า 13



ลงนาม : นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาสมมูลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกยางพารา เมื่อเร็วๆ นี้

6 ตุลาคม 2558 หน้า 6



**เอ็มโอยู :** นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ระหว่างการยางแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกยางพารา

6 ตุลาคม 2558 หน้า 7

## ทำ‘สวนยาง’ให้เป็น‘ซูเปอร์มาร์เก็ต’ เกษตรกร ปศุสัตว์ ประมง



**นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคี** เครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์ม น้ำมันแห่งประเทศไทย (คยปท.) คณะกรรมการสภาการยางแห่งประเทศไทย (สกยท.) และปราชญ์ชาวบ้านดีเด่นอันดับ 1 ปี 2555 หมู่บ้านนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงาน สกยท.เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58 ที่ผ่านมา และได้นำเสนอต่อผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยมีนโยบายที่บรรจุไว้ใน กยท.คือ ชาวสวนยางพาราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสวนยางพาราไปเป็นเศรษฐกิจพอเพียงด้วยและบางส่วน

ในการทำการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง อย่างมีสวนยางพารา 5 ไร่ จะปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชผัก ปศุสัตว์ ประมง จำนวนหนึ่ง โดยจะสามารถขอกู้ทุนสงเคราะห์ได้ ซึ่งเดิมจะปรับเปลี่ยนได้แต่เพียงเป็นสวนปาล์ม ซึ่งจะทำให้ชาวสวนยางพาราลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น คือในสวนยางพาราทำทั้งการเกษตร ปศุสัตว์ และการประมง การเกษตรจะไม่ใช่อยางพาราเชิงเดี่ยวจะเป็นสวนยางพาราเชิงซ้อน คือปลูกพืชผัก

แซม มีหลายชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาด ปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ แพะ ประมง เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง ปลา เป็นต้น

“สวนยางพาราจะได้มูลสัตว์ ไบโอดี ไม้ สัตว์น้ำ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนโดยไม่ต้องซื้อปุ๋ย และยังมียาได้จาก การเลี้ยงไก่ แพะ สัตว์น้ำด้วย และพืชผัก สวนยางพาราจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้”

นายทศพลยังกล่าวอีกว่า สำหรับในการก่อตั้งสมาคมปราชญ์ชาวบ้านแห่งประเทศไทย นั้นได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งในภาคใต้และได้มีการพูดคุยกันแล้วในระดับภูมิภาค ระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก แต่ตอนนี้จะต้องดำเนินการเรื่องอย่างให้แล้วเสร็จก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

คณงานสวนปาล์ม อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เปิดเผยว่า อ.ปากพะยูน เป็นอำเภอที่ประชาชนมีอาชีพหลายอาชีพ/ครัวเรือน มีอาชีพปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ สวนยางพารา ปาล์ม น้ำมัน และอาชีพประมงพื้นบ้านทะเลสาบ จึงสามารถมีเศรษฐกิจที่ดีในขณะนี้ได้.

5 ตุลาคม 2558 หน้า 10, 1, 11 (1)

# แก้หุนน ‘มีชัย’ บด. เคาะวันน โบทมบงสูตร 13 เเคอน

ลตเวลาโรคเมบเร่งรัดเลอกตั้ง  
พท.ชึมพวกแหกกฏ-อนาคทวบ  
ขางใ้ปุ้มือบ-ใ้แก้ราคาใน 4 วัน

นายกฯเปิดบ้านเกษะโกมล ถกคสช.  
วันนี้ เคาะ 21 กรธ.-200 สปท. คาคคสช.  
มากันครบ ‘อุดม รัฐอมฤต’ รองอธิการ  
บดีมธ. ขอมรับฎกทาบ □อ่านต่อหน้า 10

● ‘มีชัย’

□ ต่อจากหน้า 1

เป็นกรธ. อดีตเลขาธิการกรธฎีกาเชื่อ ‘มีชัย’ คิดหนัก หวั่นเป็นจุดอ่อนจากกลุ่มเห็นต่าง ขณะที่คดี-โบทมบง ‘มีชัย’ นั่งประธานกรธ. เชื่อมีวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญให้ดีที่สุด เสนอปรับสูตรโรคเมบให้สั้นลงเหลือ 6-2-3-2 เพื่อไทยชี้คนสนใจเนื้อหาร่างรธน. มากกว่าคนร่าง ต้องเป็นประชาธิปไตย ไม่หมกเม็ดหรือสืบทอดอำนาจ ย้ำไม่ร่วมวงสปท. เดือนพวแหกกฏ อนาคคการเมองอาจวบ ทหาร-ตร.คุมเข้มกลุ่มนักศึกษาจัดเสวนา “รู้ทันเผด็จการ” จัดได้แต่ให้เปลี่ยนหัวข้อ คสช. เชิญการร่อนนิสต์ปรับทัศนคติก่อนปล่อยตัวเครือข่ายสงขลารุ่นป้ายประกาศเขตภัยพิบัติราคาขาง ซิดเส้น 14 วันจ้แก้ราคาคคด้าน 16 จว.ใ้ปุ้หุนนที่ประจวบฯ คสช.เปิดบ้านเกษะฯพ่นกรธ.-สปท.

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณืพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นัดประชุมคสช.ในวันที่ 5 ต.ค.นี้ว่า ทราบว่านัดประชุมในเวลา 09.00 น. ที่อาคารรับรองเกษะโกมล ส่วนรายละเอียดเนื้อหาการพูดคุยนั้น เบื้องต้นคาดว่าจะปรึกษาร่างหรือถึงการพิจารณาคัดเลือกกรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นประธานและสมาชิกคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 21 คน รวมถึงสมาชิกสภابخเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 200 คน

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือในเรื่องสำคัญ เชื่อว่าหากไม่ติดธุระสำคัญ สมาชิกคสช.จะเข้าร่วมประชุมตามปกติ รวมถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ซึ่งเป็นสมาชิกคสช.ด้วย

รองอธิการบดีมธ.รับฎกทาบนั่งกรธ.

นายอุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงกระแสข่าวมีชื่อคิดเป็น 1 ใน 21 คนของกรธ.ว่า ขอมรับว่าคนที่ที่วิเปิดเผยว่าคนอยู่ในโศเป็นกรธ.รู้สึกประหลาดใจมาก อาจเป็นเพราะคนใ้ข้อคิดเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ จึงทำให้มีชื่อคิดเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา มีคนมาทาบทามใ้เป็น กรธ.จริงแต่คนนั้ยังพูดอะไรมาไม่ได้ ต้องรอคำสั่งอย่างเป็นทางการก่อน ที่ผ่านมาคนก็มีบทาบทานที่สอนหนังสือ และเคยเป็นลูกมือหรืออนุกรรมาการช่วยงานในการร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น

นายอุดมกล่าวว่า ส่วนที่คาดกันว่านายมีชัย จะเป็นประธาน กรธ.นั้น ตนก็ไม่ได้คุ้นเคยหรือร่วมงานกับนายมีชัยอย่างใกล้ชิดมาก่อน แต่ตนเคยเชิญนายมีชัย มาบรรยาย

5 ตุลาคม 2558 หน้า 10, 1, 11 (2)

พิเศษกับนักศึกษา เพราะนายมีชัย เป็นอาจารย์ที่มีความอาวุโสและเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ตนไม่กังวลว่าใครจะมาเป็นกบฏ. และตนในฐานะข้าราชการก็พร้อมทำงานเพื่อบ้านเมือง มีอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้

**เชื่อ 'มีชัย' คิดหนัก-หวั่นจุดอ่อน**

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีมีเสียงสนับสนุนและทั้งดึงนายมีชัย มาเป็นประธานกบฏ. ว่า หากดูจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความมีลูกอ่อน ลูกชานในการทำงานแล้ว ถือว่าเหมาะสม แต่เห็นว่าการที่นายมีชัย ยังไม่ตัดสินใจ คงกังวลว่าถ้าร่างมาแล้ว อาจถูกใจคนกลุ่มหนึ่ง แต่ไม่ถูกใจคนอีกกลุ่ม อาจจะมีปัญหาและแทนที่จะเป็นจุดแข็ง กลับกลายเป็น

จุดอ่อน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เห็นต่าง จึงต้องคิดอย่างรอบคอบ

นายชูเกียรติกล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่าคนที่ จะมาร่วมเป็นกบฏ. ต้องมาจากหลากหลาย มีประสบการณ์ด้านการเมืองการปกครอง สามารถบอกหลักการที่ควรจะเป็นในภาพรวมได้ เพราะปัญหาบ้านเมืองขณะนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายและปัญหาด้านการเมือง และในการร่างรัฐธรรมนูญ ควรวางเรื่องหลักๆ ไว้ให้ชัดเจนจะทำให้โครงสร้างด้านอื่นๆ ขับเคลื่อนต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีสนช.ร่วมเป็นกบฏ.

ส่วนที่มีข่าวทาบทามอดีตเลขาธิการกฤษฎีกาเข้าร่วมกบฏ.นั้น นายชูเกียรติกล่าวว่า ไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ตนไม่ได้รับการทาบทาม เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องว่าสนใจหรือไม่สนใจเข้าไปทำงานเพราะตนเป็นข้าราชการมาก่อน หากจำเป็นต้องเข้าไปช่วยทำงานก็ต้องทำ แต่หากไม่ได้รับการทาบทามก็ไม่เป็นไร

**คณิตไม่มีชื่อถูกทาบทาม-เชียร์ 'มีชัย'**

นายคณิต ณ นคร อดีตประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กล่าวว่า ตนไม่มีรายชื่อในกบฏ. และไม่มีใครมา

ทาบทามด้วย หากจะมีใครให้ตนทำงาน ต้องมีเหตุมาทันตายก่อนจึงมาถึงตน เวลาสบายๆ กันไม่มีใครนึกถึง ส่วนที่มีชื่อนายมีชัย ตอบรับเป็นประธานกบฏ.นั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี ตนเห็นด้วย เพราะนายมีชัย ทำสิ่งมีประโยชน์ไว้กับบ้านเมืองมามาก และมีความรู้ช่วยบ้านเมืองได้เยอะ

**แนะใช้ 44 ปฎิรูปยุติธรรม**

นายคณิตกล่าวว่า ตนเห็นว่าการปฏิรูปประเทศนั้น หากกสช.ต้องการให้ได้ผลจริง ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะต้องใช้เวลากว่าจะมีผลใช้บังคับ แต่นายกฯควรใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งให้ชัดเจนว่าให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ก็แก้ปัญหาการเมืองได้จบแล้ว สิ่งสำคัญก็นำไปปฏิบัติได้ทันทีด้วย ไม่ต้องเสียเวลา สมัยที่ตนร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 ได้เน้นทำ 2 เรื่องคือการปฏิรูปการเมือง และกระบวนการยุติธรรม

นายคณิตกล่าวว่า ตนได้มอบหนังสือชื่อ "อภิวินิจฉัยกระบวนการยุติธรรม" ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ซึ่งอยากให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก่อนแล้วจะแก้ปัญหาอื่นได้หมด เพราะทุกวันนี้คนเสื่อมศรัทธาไปมาก โดยเฉพาะในองค์กรที่ตนเองเคยทำงานอยู่ ความเชื่อถือกลายเป็นศูนย์ไปแล้ว เชื่อว่าหากปฏิรูปตำรวจ อัยการ ศาล ให้ดี มีประสิทธิภาพดีขึ้น ระบบอื่นจะพัฒนาไปได้ทั้งหมด เพราะองค์กรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตคน

**โททบทวน-เชื่อจะร่างรธน.ได้ดี**

นายโทท อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงกรณีมีรายชื่อชื่อนายมีชัย เป็นประธานกบฏ. ขณะที่มติวิธชนกฯจะเป็นการสืบทอดอำนาจว่า ญัตติวิธชนกฯได้ว่านายมีชัยเคยมีส่วนยกร่างพ.ร.ก.นิรโทษกรรมในเหตุการณ์พฤษภา 35 ซึ่งในแง่ผู้สูญเสียคงมีความรู้สึกอยู่ข้างเป็นธรรมดา แต่การจะยอมรับหรือไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญมีองค์ประกอบอื่นด้วย ทั้งผู้ที่จะมาเป็นกบฏ. และต้องติดตามการทำงาน รวมทั้งดูแลเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญที่จะยกร่างมา หาก

แสดงออกว่ารับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆ และรายงานต่อประชาชนเป็นระยะ โดยที่ไม่มีอำนาจอะไรมาอยู่เหนืออำนาจหลัก เชื่อว่าประชาชนน่าจะรับได้ และยังเชื่อว่าหากนายมีชัยเป็นประธานกบฏ. ก็คงมีวิจรรณญาณร่างรัฐธรรมนูญให้ดีที่สุด

นายโททกล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าสูตรตามโรดแมป 6-4-6-4 นั้นยาวเกินไป ควรปรับแก้ให้เหลือ 6-2 และ 3-2 คือ ร่างรัฐธรรมนูญ 6 เดือน 2 เดือนทำประชามติ ทำกฎหมายลูก 3 เดือน เฉพาะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และใช้เวลา 2 เดือนจัดการเลือกตั้ง

**แนะปรับโรดแมปเหลือ 6-2-3-2**

"เป็นการขยายเวลาเกินจำเป็น ซึ่งเวลา 6 เดือนร่างรัฐธรรมนูญ ต้องประณีต ซึ่งรับฟังได้ แต่ที่เหลือถ้าเทียบกับปี 2550 ใช้เวลาทำประชามติแค่เพียงเดือนเดียว ผมว่าควรปรับเหลือ 2-3 เดือน และ 6 เดือนที่ต้องทำกฎหมายลูกก็ไม่จำเป็น ต้องทำทั้งหมดเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง และเรื่องการเลือกตั้ง หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติใช้เวลา 60 วัน ถ้าปกติใช้แค่ 45 วัน ดังนั้น ผมจึงเสนอว่าควรหารสองเหลือ 6-2 และ 3-2 เพราะกบฏ.ก็พร้อมอยู่แล้ว" นายโททกล่าว

นายโททกล่าวว่า การเลือกตั้งเร็วหรือช้าไม่ได้บังคับว่าจะไม่เกิดความขัดแย้ง ดังนั้น หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขกันไป ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญที่ร่าง และการทำงานของรัฐบาลที่จะทำให้เกิดกระบวนการพูดคุยและทำความเข้าใจกัน โดยใช้เวลานี้ส่งเสริม สร้างความเข้าใจ รวมถึงเคลียร์ใจ เยียวยาทางสังคมให้กับเหยื่อความรุนแรง และหามาตรการป้องกันไม่ให้มีเหตุรุนแรงหรือสูญเสีย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเขียนไว้เพื่อเป็นบทบัญญัติชั่วคราว เพื่อให้เกิดความปรองดองในระยะหนึ่งและค่อยกลับเข้าสู่กลไกปกติ แต่ไม่ควรกำหนดไว้ในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญหลัก

**พท.สน.เนื้อหา รธน.มากกว่าคนร่าง**

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้ากสช. ไม่สบายใจการนำเสนอข่าวนายมีชัย

5 ตุลาคม 2558 หน้า 10, 1, 11 (3)

อุษุพันธุ์ ตอบรับเป็นประธานกรร.ว่า วันนี้ประชาชนติดตามและสนใจเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ มากกว่าใส่ใจตัวบุคคลที่จะมาเป็นประธานกรร. เพราะไม่ว่าใครก็ต้องร่างตามแนวทางที่วางหมากกันไปไว้ ดังนั้นนายมีชัยจะเป็นประธานหรือไม่ จึงไม่ใช่ประเด็นหลัก และหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญคงไม่ต่างจากพิมพ์เขียวที่อยู่ในความคิดหลักของผู้มีอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เหมือนเส้นทางของนายบรรศักดิ์ อูรรวม โฉมอดีตประธานคณะกรรมการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่เดินออกมาก่อน

นายอนุสรณ์กล่าวว่า สิ่งที่ยากของคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่คือต้องพร้อมสละชื่อเสียง ต้นทุนของตัวเอง เพราะชะตากรรมของนายบรรศักดิ์ ก็มีให้เห็นอยู่แล้วว่าอยู่ในสภาพเช่นไร คิดว่าสาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนอยากเห็นคือ เนื้อหาของที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ไม่มีวาระซ่อนเร้น หมกเม็ดหรือวางกับดักสืบทอดอำนาจ

### **อย่าไม่ร่วมสปท.-เดือนอย่าแอบอ้าง**

นายอนุสรณ์กล่าวว่า กรณีมีข่าวว่าคสช. ทาบตามสมาชิกพรรคเพื่อไทยบางส่วนให้ไปร่วมเป็นสมาชิกสปท. นั้น เชื่อว่าประชาชนรับรู้ถึงจุดยืนของพรรค ที่ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ส่งสมาชิกพรรคเป็น สปท. แต่หากจะมีสมาชิกคนใดจะไปเป็นสปท. นอกจากลาออกจากสมาชิกพรรคแล้ว ต้องพร้อมรับผิดชอบต่ออนาคตทางการเมืองของตนเอง ประชาชนทั้งประเทศมองดูอยู่อย่างใจเร็วควันได้ เดินออกจากพรรคในวันนี้ไปเป็นสปท. อนาคตจะกลับเข้ามาลำบาก รวมถึงหากประกาศรายชื่อออกมาแล้วมีการอ้างว่ามาจากพรรคเพื่อไทย ขอให้สังคมช่วยให้ความเป็นธรรมกับพรรคด้วย เพราะหลายคนที่มิชื่อในข่าวและอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรคนั้น บางคนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคและไม่เคยเป็นส.ส.ของพรรค จึงไม่ควรรวม

พลเอกอานันท์

### **นพดลขงจัด'ปรองดองข้ามมิติ'**

นายพดล ปัทมะ อดีตรมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรร.ร่างรัฐธรรมนูญ โดยกรร.ว่า ทุกฝ่ายอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่ดี มีมาตรฐาน และติดตามเนื้อหา ซึ่งกรร.ควรระวังเสียงทุกกลุ่ม การร่างรัฐธรรมนูญให้ดี เป็นประชาธิปไตย และคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับได้ นั้นทำไม่ยาก ขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบจะทำหรือไม่ แต่เมื่อเราได้รับรัฐธรรมนูญที่ดี ก็ยังไม่ใช่ว่าจะง่ายที่จะแก้ทุกโรคของการเมืองไทย อยู่ที่ตัวคนทั้งคู่ ผู้ใช้รัฐธรรมนูญว่าจะตีความอย่างถูกต้องตามตัวอักษรหรือเจตนารมณ์หรือไม่ ปัญหาของประเทศนี้มีมากกว่าที่รัฐธรรมนูญใหม่จะช่วยได้ ไม่ว่าจะร่างดีเพียงใดก็ตาม

นายพดลกล่าวถึงการปรองดองว่า การที่นายกฯเสนอให้คนไทยคุยกัน ควรทำให้เกิดขึ้นจริง คนเคยเสนอให้มีเวทีระดับชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายหาทางออกให้กับประเทศ เอาปัญหาใหญ่ในเชิงโครงสร้างของประเทศที่เป็นจุดขัดแย้งมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออก อาจเรียกว่าการประชุมสุดยอดเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือปรองดองข้ามมิติ ให้ทุกฝ่ายเปิดอกพูดคุยเพื่อบ่งหนองแห่งความขัดแย้งออกและหาทางออกให้กับประเทศ เมื่อได้ข้อสรุปที่พอยอมรับกันได้ ให้ทุกฝ่ายให้สัตยาบันและปฏิบัติตาม ประเทศก็จะเดินหน้าไปได้ เราต้องสร้างความไว้วางใจระหว่างคนไทยฝ่ายต่างๆ และหาทางออกที่เป็นรูปธรรม การปรองดองต้องเริ่มจากความไว้วางใจ ความเข้าใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเริ่มคุยกันอย่างเป็นระบบและลึกซึ้ง จึงต้องรอดูว่าผู้มีอำนาจจะคิดอย่างไรกับแนวความคิดปรองดองข้ามมิติ

### **คสช.เชิญ'เชียว'การ์ตูนนิสต์**

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) นายศักดิ์ เอียว หรือ เชียว การ์ตูนนิสต์ ประจำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เดินทางมาพร้อมกับพ.ต.ท.อำนาจ หาญชนะ รอง ผกก.ป. สน.บางซื่อ เข้าพบพล.อ. อัครวิญญู แจ่มสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วย ผบ.ทบ. (พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์) ตามคำเชิญของคสช. โดยนายศักดิ์กล่าวก่อนเข้าพบ ว่า ตามที่ คสช.เชิญมาไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร แต่พร้อมรับฟังเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้ตามที่ผู้นำต้องการ การทำงานอาจเกินเลยไปบ้างต้องขออภัย ทำให้เดือดร้อนกันหมดทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน บ.ก.จริงๆ เรายกานเสนอตามข้อเท็จจริง ซึ่งประเด็นเขียนการ์ตูนก็นำมาจากข่าวสารประจำวัน ไม่ได้มีโน้มน้าวใจ แต่อาจใส่ความคิดเห็นลงไปบ้าง ยอมรับว่ากังวลแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เราไม่มีเจตนาทำลายกัน เป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น ก่อนหน้านี้มีการโทร.มาเตือนที่กองบ.ก. ซึ่งตนก็ปฏิบัติตามตลอด แต่พอสักพักเมื่อถึงจุดไคลแมกซ์เราก็กินสนุกสนาน ซึ่งบางครั้งถ้าเราไม่ทันสถานการณ์ไม่ทันข่าว ก็จะถูกมองว่าล้อหลัง

### **ปรับทำที่ทำงาน-ยันไม่ได้ข่มขู่**

ต่อมาเวลา 11.30 น. นายศักดิ์เปิดเผยภายหลังพูดคุยว่า บรรยากาศการพูดคุยราบรื่น ไม่มีการข่มขู่หรือคุกคาม คสช.เรียกตัวมาพูดคุยเพื่อชี้แจงการเสนอหรือวาดการ์ตูน เนื่องจากคณะกรรมการที่ดูแลงานด้านสื่อมวลชนของ คสช. เห็นว่ามีเนื้อหาบางภาพที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ห้ามไม่ให้แสดงความคิดเห็น แต่หลังจากนี้หากพบว่าการวาดการ์ตูนที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง จะมีการฟ้องร้องโดยต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่นำเสนอไป ซึ่งตนต้องปรับเปลี่ยนทำที่การทำงาน เพื่อให้รัดกุม รอบคอบมากยิ่งขึ้น ไม่ได้ยึดอัดเพราะสื่อนำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริงอยู่แล้ว และตนอาจจะลดบทบาทลงบ้าง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

5 ตุลาคม 2558 หน้า 10, 1, 11 (4)

● **‘มีชัย’** □ ต่อจากหน้า 10

นายศักดิ์กล่าวว่า วันนี้ไม่มีการเซ็นชื่อเพื่อรับทราบหรือคัดโทษ มีแต่พูดคุยและชี้แจงถึงประเด็นที่ผ่านมา และกศช. ไม่ได้ตั้งกำชับเป็นเป็นกรณีพิเศษ แต่ถ้าทำผิดซ้ำก็จะดำเนินการตามลำดับ

**นักวิชาการจี้รัฐทบทวน**

นางนันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ให้สัมภาษณ์ถึงการควบคุมตัวนายศักดิ์ไปปรับทัศนคติว่า นอกจากการผลักดันซึ่งเกิด เภตเวทย์ เพื่อควบคุมช่องทางการสื่อสารแล้ว การควบคุมตัวสื่อมวลชนโดยตรงอีกครั้ง สะท้อนชัดว่าเกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรง เพราะการนำเสนอมูลวิจรกิจการรัฐบาล ถือเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชน สามารถทำได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ

“ทั้ง 2 กรณีล่าสุด สะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลไปพูดที่เวทีสัมมนาฯสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งประชาคมโลกที่รับฟังเรา เขากำลังจับตามองอยู่ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องทบทวนการดำเนินการ ปล่อยให้สื่อได้ทำหน้าที่ เพราะเสรีภาพของสื่อคือภาพสะท้อนเสรีภาพของประชาชน และเสรีภาพของประชาชนคือภาพสะท้อนความเป็นประชาธิปไตย” นางนันทนากล่าว

**ดร.จันท.เปลี่ยนหัวข้อเสวนา**

เวลา 10.45 น. ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กลุ่มประชาธิปไตยศึกษา และขบวนการประชาธิปไตยใหม่ จัดเสวนาในหัวข้อ “รู้ทันเผด็จการ The Series EP.1 : วิถีคิด

และยุทธวิธีรัฐบารพารในการจัดการผู้ต่อต้าน” มีผู้เสวนา ได้แก่ นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต และมีนายสิทธิวิทย์ เสรวีวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มประชาธิปไตยศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ

ก่อนเริ่มเสวนา มีเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจสน.ชนะสงครามทั้งในและนอกเครื่องแบบ มาสังเกตการณ์พร้อมขอดูเอกสารการขออนุญาตใช้สถานที่จัดงาน ซึ่งทางผู้จัดได้โชว์เอกสารที่มีลายเซ็นของนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้กับเจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้จัดงานได้ตามปกติในเวลา 11.30 น. แต่ขอให้กลุ่มนักศึกษาเปลี่ยนหัวข้อจัดเสวนาเนื่องจากมีความล่อแหลมและอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบ เปลี่ยนหัวข้อเป็น “การสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดีย ‘ไอที’ และกำกับดูแลให้อยู่ในพื้นที่จำกัด และควบคุมไม่ให้หมิ่นเหม่เนื้อหาต่อต้านรัฐบาล เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานของรัฐบาลและความมั่นคง พร้อมเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม เป็นห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีพ.ต.อ.อรรถวิทย์ สายสืบ รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจ นครบาล 1 เป็นผู้ลงนามรับทราบการ จัดกิจกรรมดังกล่าว

**มธ.จัดงานรำลึก 6 ตุลาฯ 19**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 6 ต.ค. มีการจัดงานรำลึก 39 ปี วีรชน 6 ตุลาฯ 19 ที่หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 07.00-09.30 น. โดยมีพิธีศกบาศร ที่สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ฯ พิธีวางพวงมาลา ณ ประติมาอนุสรณ์ 6 ต.ค.19 และการกล่าวสดุดีโดยตัวแทนฝ่ายต่างๆ อาทิ ญาติวีรชนเดือนตุลา, อดีต 18 ผู้ต้องหา 6 ตุลา, เครือข่ายเดือนตุลา, ชมรมโคมรวมใจ, มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย, นายกองค้การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประธานสภานักศึกษาธรรมศาสตร์, ตัวแทนองค์กรนิสิตนักศึกษาสถาบันต่างๆ และตัวแทนองค์กรต่างๆ จะปิดท้ายด้วยการอ่านบทกวีแด่วีรชนเดือนตุลา

จากนั้นเวลา 18.00 น. องค์กรนักศึกษาธรรมศาสตร์, สภาน้ำโดม และกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย(LLTD) จัดกิจกรรม “6 ตุลา พิราบคืนรัง” ที่ลานหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในงานมีการเสวนา “6 ตุลาคม ชาตินิยม อุคมการณ์”

โดยนายอรรถกิตต์ แสงสุข คอถัมนิสต์ เจ้าของนามปากกา “ใบตองแห้ง” นายพิชิต ลิขิจกิจสมบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายสมบัติ บุญงามอนงค์ บ.ก.ลายจุด การแสดงละครสั้นเล่าประวัติศาสตร์ 6 ต.ค.19 ผ่านบทกลอนเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ การร่วมจุดเทียนรำลึกเหตุการณ์ 6 ต.ค.19

**สงขลาขึ้นป้ายภัยพิบัติยาง-ชุมชนมูม**

วันที่ 4 ต.ค. เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จ.สงขลา นำป้ายผ้าเขียนข้อความประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราคต่ำ แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จ.สงขลา ไปติดบนสะพานลอยถนนสายเอเชีย บริเวณสี่แยกภูเขา อ.รัตภูมิ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่า ชาวสวนยางกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาาราคายางพาราคต่ำ มีตัวแทนเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางทั้งในจ.พัทลุง ตรัง และชุมพร มาร่วมให้กำลังใจ

**นายพิพัฒน์ เจือละออง แกนนำแนวร่วม**

กู้ชีพฯ อ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการเยียวยาช่วยเหลือ 6 ข้อ 1.ขอให้แก้ปัญหาราคายางตกต่ำโดยด่วน 2.ลดเขยราคายางที่หายไปจากราคา 60 บาท 3.รัฐบาลมอบกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลคุณภาพชีวิตชาวสวนยางจากผลพวงของราคายางที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง 4.รัฐบาลหามาตรการลดต้นทุนกระบวนการผลิตให้แก่ชาวสวนยาง 5.หามาตรการลดค่าครองชีพของชาวสวนยางเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายต่ำลง โดยนำโครงการกองทุนข้าวสารมาช่วย 6.ให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นคนไทยได้รับสิทธิจากการทำอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางตามพร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ทั้งนี้แนวร่วมกู้ชีพฯจะเขียนหนังสือให้กับผวจ.สงขลา ผ่านไปยังนายกฯ โดยใช้เวลาแก้ปัญหา 2 สัปดาห์แต่หากยังไม่มมีผลจะยกระดับการเคลื่อนไหวอีกครั้ง

**ยางได้16จว.นัดรวมพลที่ประจวบฯ**

นายสุนทร รัตกรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพฯ เปิดเผยว่า เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้



5 ตุลาคม 2558 หน้า 10, 1, 11 (5)



◀ ยางได้ซึ่ม -  
เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพ  
ชาวสวนยาง จ.สงขลา  
นำป้ายผ้าประกาศเขต  
ภัยพิบัติราคายางตกต่ำ  
ติดที่สะพานลอยถนน  
สายเอเชีย สี่แยกคูหา  
อ.รัตภูมิ พร้อมออก  
แถลงการณ์จี้รัฐบาลแก้  
ปัญหา โดยขีดเส้น 2  
สัปดาห์นัดชุมนุมใหญ่

จะส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า  
กตช.เร็วๆ นี้ มีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ 1.ให้  
รัฐบาลอนุมัติโครงการชดเชยส่วนต่างของ  
ราคายางที่กิโลกกรัมละ 60 บาท 2.เอายางแลก  
ข้าวในโครงการกองทุนข้าวสาร โดยให้  
รัฐบาลขายข้าวสารราคาถูกให้ชาวสวนยาง  
3.นโยบายทวงคืนพื้นที่ป่าของรัฐบาลโดย  
การโค่นยางพารา ให้นายกฯตั้งกรรมการ  
ถ่วงถ่วงระดับชาติ เพื่อแยกระหว่างคนจน  
กับคนรวย และให้มีคณะกรรมการถ่วง  
ถ่วงระดับจังหวัด

“หากข้อเรียกร้องทั้งหมดยังไม่ได้รับการ  
ตอบสนอง ทางเครือข่ายฯและชาวสวนยาง  
จะรวมตัวเคลื่อนไหวที่จ.ประจวบคีรีขันธ์  
แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะทำอะไรและนัดรวม  
ตัววันไหน ต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลก่อน”  
นายสุนทรกล่าว

5 ตุลาคม 2558 หน้า 6

## ชาวสวนขึ้นป้ายเขตภัยพิบัติราคายางตกต่ำ ชุมนุมใหญ่ที่จ.ประจวบฯหากรัฐยังเฉย

**ศูนย์ข่าวใหญ่** - แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จ.สงขลา ขึ้นป้ายประกาศเขตภัยพิบัติราคา ยางพาราตกต่ำ เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ขณะที่เครือข่าย แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางทั้ง 16 จังหวัดเตรียม เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เร่งดำเนิน 3 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ชุมนุมชุมนุมใหญ่ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หากยังไม่เฉย

จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ราคาร่วงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ ประมาณ 38 บาท ส่งผลให้เครือข่ายชาวสวนยาง ในหลายจังหวัดภาคใต้เริ่มออกมาเคลื่อนไหว เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา

วานนี้ (4 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ จ.สงขลา เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จ.สงขลา ได้นำป้ายผ้าเขียนข้อความประกาศเขต ภัยพิบัติราคายางพาราตกต่ำ แนวร่วมกู้ชีพ ชาวสวนยาง จ.สงขลา ไปติดบนสะพานลอยถนน สายเอเชีย บริเวณสี่แยกคูหา อ.รัตภูมิ เพื่อ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทราบว่า ชาวสวนยาง กำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาราคายางพารา ตกต่ำ โดยมีตัวแทนเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพ ชาวสวนยางทั้งใน จ.พัทลุง ตรัง และชุมพร มา ร่วมให้กำลังใจ

ก่อนที่ นายพิพัฒน์ เจือละเอียด หนึ่งใน แกนนำแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จ.สงขลา จะ อ่านแถลงการณ์ในนามของแนวร่วมกู้ชีพชาวสวน ยาง จ.สงขลา เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการ เยียวยาช่วยเหลือ 6 ข้อ ประกอบด้วย 1.ขอให้ รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำโดยด่วน 2.ให้ ชดเชยราคายางที่หายไปจากราคา 60 บาท 3.ให้ รัฐบาลมอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าดูแล คุณภาพชีวิตชาวสวนยางจากผลพวงของราคา ยางที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง 4.ให้รัฐบาลหามาตรการ ลดต้นทุนกระบวนการผลิตให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง

5.ให้รัฐบาลหามาตรการลดค่าครองชีพของ ชาวสวนยางเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง โดยนำ

โครงการกองทุนข้าวสารมาช่วย และ 6.ให้พิจารณา เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นคนไทยได้รับสิทธิจากการ ทำอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางตาม พ.ร.บ.การ ยางแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ แนวร่วมกู้ชีพ ชาวสวนยาง จ.สงขลา จะเข้ายื่นหนังสือให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี และให้เวลาในการแก้ปัญหา 2 อาทิตย์ แต่หากยังไม่มียุติจะยกระดับการเคลื่อนไหว อีกครั้งหนึ่ง

ด้าน นายสุนทร รัตวงศ์ ผู้ประสานงาน แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เปิดเผยว่า ในส่วนของ แนวทางการเคลื่อนไหวของเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางทั้ง 16 จังหวัดภาคใต้ ทางตัวแทน จะเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในเร็วๆ นี้ โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ ให้รัฐบาลอนุมัติ โครงการชดเชยส่วนต่างของราคายางที่กิโลกรัม ละ 60 บาท 2.เอายางแลกข้าวในโครงการกองทุน ข้าวสารซึ่งชาวสวนยางเคยเสนอไป โดยให้รัฐบาล ขยายข้าวสารราคาถูกให้ชาวสวนยาง เพื่อนำมาขาย ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในราคาถูก เช่น ขาย ครั้งราคา

และ 3.นโยบายหวงคืนพื้นที่ป่าของรัฐบาล โดยการโค่นยางพารา ให้นายกรัฐมนตรีตั้ง กรรมการกลั่นกรองระดับชาติเพื่อแยกระหว่าง คนจนกับคนรวย และให้มีคณะกรรมการกลั่น กรองระดับจังหวัด เพื่อให้มีตัวแทนเกษตรกร รายย่อยไว้ที่ทำกินเข้าไปเป็นกรรมการระดับ จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ คสช.ที่ 66/2557 โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สงขลา ตรัง และ พัทลุง

นายสุนทร กล่าวว่า หากข้อเรียกร้อง ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตอบสนอง ทางเครือข่าย แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางทั้ง 16 จังหวัดภาคใต้ และพี่น้องชาวสวนยางจะมีมาตรการรวมตัว เคลื่อนไหวที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามมา แต่ยังไม่ ได้ว่าจะทำอย่างไร และนัดรวมตัวในวัน ไหนเพราะต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลก่อน ■

ผู้จัดการออนไลน์



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

## คก.เกษตรฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังปัญหาราคายางที่ระยอง (06/10/58)

**ระยอง** - คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ รับฟังปัญหาราคายางตกต่ำ

วันนี้ (5 ต.ค.) ที่ห้องประชุมสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต พล.ท.ปณิธาน เชิญอักษร ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายวรชัย ชวพงศ์ อนุกรรมการ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตร

โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ระยองให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายจเรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอวังจันทร์ นายนิวัฒน์ พันธุ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง นายสันติ ขจรเวชไพศาล ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง เกษตรจังหวัดระยอง ฯลฯ

ทั้งนี้ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิตเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะอนุกรรมการพิจารณาปัจจัยการผลิตมาติดตามเรื่องปัจจัยการผลิตยางพาราโดยภาพรวมได้รับรายงานว่าการผลิตเป็นไปด้วยดีแต่มีปัญหาเรื่องราคา

อย่างไรก็ตาม ปัญหาราคายางทั่วประเทศตกต่ำเช่นกัน แต่ที่นี่ได้รับรายงานว่าราคากิโลกรัมละ 42-44 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าที่อื่น แต่ปัญหาดันทุนที่ระยองก็มีราคาสูงพอสมควร ซึ่งจากการพูดคุยจะอย่างไรให้ลดต้นทุนการผลิต โดยมีการเสนอให้จัดหาปุ๋ยราคาถูกให้เกษตรกร และในที่ประชุมเสนอให้เกษตรกรจัดหาปุ๋ยตัวเอง แล้วนำบิลมาเบิกได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.ระยอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ก็ได้รับทราบปัญหานี้ นอกจากนี้ ก็จะไปดูเรื่องการวิจัยยาง การนำยางไปใช้ประโยชน์ พลโทจเรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่าปัญหาเรื่องการค้าเนินการตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ขณะนี้ในพื้นที่ยังไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดระเบียบและข้อบังคับต่างๆให้เป็นไปตามพ.ร.บ. ต้องรอการตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการ เมื่อมีคณะกรรมการแล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้มากที่สุด

ผู้จัดการออนไลน์



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

- 2 -

ในส่วนของคณะกรรมการเกษตรกรและสหกรณ์จะติดตามและผลักดันเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ราคาตกต่ำพร้อมนำข้อเสนอไปทางรัฐบาลให้ช่วยเหลือเกษตรกรมากยิ่งขึ้น จากนั้นคณะกรรมการฯได้เดินทางไปดูการบริหารจัดการยางแผ่นของสหกรณ์นิคมเขาพนมศาสตร์ อ.บ้านค่าย โดย สหกรณ์นิคมฯเป็นคนกลาง รวบรวมยางแผ่นและแยกประเภทของยางจากสมาชิกฯไว้ให้พ่อค้ารับซื้อ หลังรวบรวมยางแผ่นก็จะแจ้งตลาดกลางว่ามียางแผ่นชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 4 จำนวนเท่าไร พ่อค้าก็จะประมูลราคาทันทีที่ตลาดกลาง จากนั้นตลาดกลางก็จะส่งข้อมูลว่าพ่อค้ารายใดประมูลได้ ก็จะนำยางแผ่นไปส่งให้

ที่มา ASTV ผู้จัดการออนไลน์(05/10/58)

5 ตุลาคม 2558 หน้า 5

## สวนยางใต้ฮิมเคลื่อนไหวใหญ่

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ตัวแทนกลุ่มแนวร่วม กู้ชีพชาวสวนยางจังหวัดสงขลา นำโดยนาย พิพัฒน์ เจือละออง, นายนิรศ อร่ามเรือง, นายจิตร อินทร์ตัน และนายสุนทร รักษ์รงค์ นำป้ายไวฉลขนาดใหญ่ข้อความ “ประกาศเขต กภัยพิบัติราคาขางพาราดกต่ำ” ติดเอาไว้บน สะพานลอยคนข้าม บริเวณสี่แยกคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีชาวสวนยางทั้งใน จ.พัทลุง, ตรัง และ จ.ชุมพร มาให้กำลังใจ

จากนั้นแกนนำอ่านแถลงการณ์เรียกร้อง ให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาขางพาราดกต่ำ จะให้ เวลารัฐบาล 2 สัปดาห์ หากไม่ได้รับการแก้ไข จะนัดเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง

นายสุนทร รักษ์รงค์ ผู้ประสานงาน แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง กล่าวว่า แนวทางการเคลื่อนไหวของเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพ ชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ จะมีตัวแทน เข้ายื่นหนังสือถึงนายกฯในเร็วๆ นี้ มีข้อเรียก

ร้อง 3 ข้อ คือ ให้รัฐบาลอนุมัติโครงการ ชดเชยส่วนต่างราคาขางที่กิโลกรัมละ 60 บาท 2.เอายางแลกข้าวในโครงการกองทุน ข้าวสารที่ชาวสวนยางเคยเสนอไป โดยให้ รัฐบาลชวยข้าวสารราคาถูกให้ชาวสวนยาง และ 3.นโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลโดย การโค่นขางพารา ให้นายกตั้งกรรมการกลั่น กรองระดับชาติเพื่อแยกคนจนกับคนรวย และ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด มีตัวแทนเกษตรกรรายย่อยไว้ที่ทำกินเป็น กรรมการระดับจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่สงขลา ตรัง และพัทลุง

“หากข้อเรียกร้องทั้งหมดยังไม่ได้รับการ ตอบสนอง ทางเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวน ยางทั้ง 16 จังหวัดภาคใต้จะรวมตัวเคลื่อนไหว ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่ยังไม่บอกไม่ได้ว่าจะทำ อย่างไรและนัดรวมตัวในวันไหน ต้องรอดูท่าที ของรัฐบาลก่อน” นายสุนทรกล่าว

**แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จ.สงขลา ขึ้นป้ายประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพารา  
ตกต่ำ เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา (06/10/2558)**

จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ราคาร่วงมาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 38 บาท ส่งผลให้เครือข่ายชาวสวนยางในหลายจังหวัดภาคใต้เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา ล่าสุดในวันนี้ เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จ.สงขลา ได้นำป้ายผ้าเขียนข้อความประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราตกต่ำไปติดบนสะพานลอยถนนสายเอเชีย บริเวณสี่แยกคูหา อ.รัตภูมิ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทราบว่าชาวสวนยางกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยมีตัวแทนเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางทั้งใน จ.พัทลุง ตรัง และชุมพร มาร่วมให้กำลังใจ

ด้าน นายสุนทร รังรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เปิดเผยว่า ในส่วนของแนวทางการเคลื่อนไหวของเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางทั้ง 16 จังหวัดภาคใต้ทางตัวแทนจะเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในเร็ว ๆ นี้ โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1. ให้รัฐบาลอนุมัติโครงการชดเชยส่วนต่างของราคายางที่กิโลกรัมละ 60 บาท 2.เอาช่างแลกข้าวในโครงการกองทุนข้าวสาร ซึ่งชาวสวนยางเคยเสนอไป โดยให้รัฐบาลขายข้าวสารราคาถูกให้ชาวสวนยาง เพื่อนำมาขายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในราคาถูก เช่น ขายครึ่งราคา และ 3.นโยบายทวงคืนพื้นที่ป่าของรัฐบาลโดยการโค่นยางพารา ให้นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการกลั่นกรองระดับชาติเพื่อแยกระหว่างคนจนกับคนรวย และให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด เพื่อให้มีตัวแทนเกษตรกรรายย่อยไว้ที่ทำกินเข้าไปเป็นกรรมการระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ คสช. ที่ 66/2557 โดยเฉพาะในพื้นที่จ.สงขลา ตรัง และพัทลุง

ที่มา: สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2558

6 ตุลาคม 2558 หน้า 3

## บีแก๊ยงตก2ลัปดาร์ ซุ่เงยเล้งยกระดบั

สงขลา • เมื่อวันที่ 4 ต.ค. เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จ.สงขลา ได้นำป้ายผ้าเขียนข้อความประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราดตกต่ำ ไปติดบนสะพานลอยถนนสายเอเชีย บริเวณสี่แยกคูหา อ.รัตภูมิ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทราบว่าชาวสวนยางกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก

โดยนายพิพัฒน์ เจือละออง หนึ่งในแกนนำแนวร่วมฯ อ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการ ดังนี้ 1.แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ โดยด่วน 2.ชดเชยราคาที่ยางที่หายไป จากราคา 60 บาท 3.มอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลคุณภาพชีวิตต่อเนื่อง 4.หามาตรการลดต้นทุนกระบวนการผลิต 5.หามาตรการลดค่าครองชีพโดยนำโครงการกองทุนข้าวสารมาช่วย และ 6.ให้พิจารณาเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ โดยให้เวลาในการแก้ปัญหา 2 สัปดาห์ หากยังไม่ได้ผลก็จะยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป

ขณะที่นายสุนทร รัชศรีรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง กล่าวว่า ตัวแทนเครือข่ายฯ ทั้ง 16

จังหวัดภาคใต้ จะเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ ซึ่งมีข้อเรียกร้อง ได้แก่ 1.อนุมัติโครงการชดเชยส่วนต่างของราคาที่ยางที่กิโลกรัมละ 60 บาท 2.เอายางแลกข้าวในโครงการกองทุนข้าวสาร โดยให้รัฐบาลขายข้าวสารราคาถูก และ 3.โยกย้ายที่ดินพื้นที่ป่าของรัฐบาล โดยการโค่นยางพารา พร้อมทั้งให้นายกฯ ตั้งกรรมการกลั่นกรองในระดับชาติและจังหวัด ซึ่งหากไม่ได้รับการตอบสนอง จะรวมตัวเคลื่อนไหวที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ด้านนายวิระศักดิ์ สินธุวงศ์ ประธานสัมพันธ์สภาการยางแห่งประเทศไทย (สกยท.) กล่าวว่า สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยได้ยุบตัวเองลง แล้วรวมตัวเสนอตั้งองค์กรใหม่ เป็นสภาการยางแห่งประเทศไทย (สกยท.) ประกอบด้วย 7 องค์กรยางที่ย่อยลงมาจาก 10 องค์กรเดิม โดยจะรวมตัวจดทะเบียนเป็นสมาคมสถาบันชาวสวนยางไทย ที่รับเฉพาะสมาชิกองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาแล้วนำเสนอบอร์ดตามลำดับ.

6 ตุลาคม 2558 หน้า 12

## เสนอใช้ น.44 แก้ไขปัญหาที่ดินอุทยานาบูโค

● เติร์ยนักคยงรูกป่า 15,000 ไร่ ● สังกัาเนิมคคิบริษัทปลั่มบุกทะเลนีอย

นายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ว่ากรมอุทยานฯ ได้มีการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อุทยานฯ บูโด-สุไหงปาดี เนื้อที่ 213,125 ไร่ ครอบคลุม 9 อำเภอ 3 จังหวัดคือ นราธิวาส อ.บาเจาะ อ.เรือเสาะ อ.ยี่งอ อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงปาดี อ.สุคิริน ปัตตานี อ.กะพ้อ และยะลา อ.รามัน จำนวนทั้งสิ้น 19,761 ราย 22,033 แปลง เนื้อที่รวม 107,486-0-47 ไร่ แยกเป็นอยู่ก่อนการประกาศเขตป่าไม้ 11,243 ราย 12,582 แปลง เนื้อที่ 55,986-2-19 ไร่ อยู่หลังการประกาศเขตป่าไม้ 8,518 ราย 9,451 แปลง เนื้อที่ 51,499-2-28 ไร่ โดยได้เห็นชอบผลการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎร ที่อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นอำเภอนำร่อง ตามมติ ครม. วันที่ 14 ต.ค.2551 มีราษฎร 2,984 ราย 3,618 แปลง เนื้อที่ 15,874-2-94 ไร่ ตามประกาศลงวันที่ 19 ต.ค.2558 แยกเป็นอยู่ก่อนการประกาศเขตป่าไม้ 2,452 ราย 3,028 แปลง เนื้อที่ 12,891-3-70 ไร่ รวมพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 อยู่หลังการประกาศเขตป่าไม้ 229 ราย 253 แปลง เนื้อที่ 1,138-3-40 ไร่ อยู่ก่อนและหลังการประกาศเขตป่าไม้ ในแปลงเดียวกัน 301 ราย 337 แปลง เนื้อที่ 1,843-3-84 ไร่ สำหรับในพื้นที่อีก 8 อำเภอที่เหลือ อยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินรายแปลง เพื่อเห็นชอบและประกาศผลให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

นายอดิศรกล่าวต่อว่ากรมอุทยานฯ ได้เสนอความเห็นและแนวทางต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ให้ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คปต. ทั้งนี้ เพื่อเร่งรัดและแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานฯ และการตัดต้นยางพาราที่บุกรุกอุทยานฯ สำหรับการแก้ปัญหาพื้นที่อุทยานฯ บูโด-สุไหงปาดี ล่าสุด จะเริ่มการตัดโค่นยางพาราที่หมดอายุ เพื่อปลูกทดแทนใหม่ในสัดส่วน 4% ตามที่มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2551 ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ อ.บาเจาะ ที่มีพื้นที่ 15,000 ไร่ เป็นพื้นที่แรก

รองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวอีกว่านอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ยังได้มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ออกมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.สงขลา กรณีบริษัทปลั่มไทยพัฒนา จำกัด บุกรุกป่าเสม็ดเพื่อปลูกน้ำมันปลั่ม

เนื้อที่ 925-1-62 ไร่ พบว่ามีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 ก.23 ฉบับ ไม่ถูกต้องจึงทำหนังสือถึงกรมที่ดินเพื่อให้เพิกถอนพร้อมส่งเอกสารหลักฐานให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินคดีอาญากับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์รวมทั้งฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายด้วย.



5 ตุลาคม 2558 หน้า 1, 4



## ปฏิรูปภาคเกษตร

### ณข้าวอุกคิต

อวย สมบุญ  
bkk321@yahoo.com



ปัญหาเรื่องสินค้าทางการเกษตรยังเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญมากกว่าที่เป็นอยู่ พี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้เริ่มอดทนไม่ไหวกับราคาขางพารา ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ เริ่มมีการส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลได้ยินบ้างกันลิ้ม

นี่ถ้าเป็นรัฐบาลปรกติปานนี้คงมีมือเบ้มเต็มถนน ทั้งมือเบ้มที่มาจากความเดือดร้อนจริงๆ และมือเบ้มที่มีเป้าหมายทางการเมืองแอบแฝงเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา

พี่น้องเกษตรกรทางภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ที่ปลูกข้าวเป็นหลักก็มีความเดือดร้อนไม่ต่างกัน เพราะทุกวันนี้ข้าวที่ปลูกขายแทบจะไม่เหลือกำไร

ครึ่งหนึ่งประเทศไทยฝันไกลว่าจะเป็นครัวของโลก ผลิตอาหารให้คนทั้งโลกกิน แต่มาวันนี้ฝันนั้นคงไกลเกินจริง เพราะลำพังเกษตรกรเองยังแทบเอาตัวไม่รอดตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

In Brief : ย่อความ

ภารกิจปฏิรูปประเทศของรัฐบาล คสช. กับระยะเวลาที่เหลือ ควรทำเรื่องการปฏิรูปภาคการเกษตรให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพราะหากการปฏิรูปไม่เกิดในยุคนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดในยุคไหนได้

(คสช.) เข้ามายึดอำนาจบริหารประเทศ ประกาศว่ามีภารกิจหลักเพื่อปฏิรูปประเทศในทุกด้าน แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมายังไม่เห็นภาพการปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนชัดเจนนัก

สิ่งที่ คสช. ฉายภาพออกมาชัดเจนมีเพียงอย่างเดียวคือ ไม่เอางบประมาณเข้าไปอุดหนุนแทรกแซง หรืออุดหนุนราคาสินค้าทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว ขางพารา หรืออื่นๆ อาจจะมีช่วยปัจจัยทางการผลิตบ้างเพื่อไม่ให้ตัวใจดำจนเกินไป

ความจริงหลักคิดเรื่องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกทางการตลาดเป็นหลักการที่ถูกต้อง ของมากความต้องการน้อยราคาก็ต้องถูก อันนี้ไม่มีใครเถียง

แต่ปัญหาภาคการเกษตรของไทยไม่ได้เกิดจากเกษตรกรแต่เพียงฝ่ายเดียว ต้องยอมรับว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการส่งเสริมของภาครัฐ ยกตัวอย่างเช่น ขางพาราที่เมื่อก่อนปลูกกันในภาคใต้ แต่รัฐก็ส่งเสริมให้ขยายการปลูกมายังภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคเหนือ เพราะเห็นว่ามีราคาดี ตลาดมีความต้องการ เมื่อผลผลิตออกมาเยอะ ตลาดมีความ

ต้องการลดลง ราคาก็ตกลงอย่างเห็น

การปฏิรูปภาคการเกษตรเราพูดกันมานานแล้วเรื่องการจัดโซนนิ่งตามความเหมาะสมของแต่ละภูมิภาค เพื่อควบคุมปริมาณการผลิตสินค้าการเกษตรแต่ละชนิด แต่ก็ยังเป็นแค่แนวความคิด ยังไม่ได้ทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

อีกประเด็นที่พูดกันมากและชัดเจนที่สุดในยุครัฐบาลทหาร คสช. คือการปลูกพืชที่ตลาดมีความต้องการ พืชที่ให้ราคาสูง เช่น ลดการทำนาแล้วหันไปปลูกพืชสมุนไพร

เรื่องที่เป็นหลักการแบบนี้ ไม่ว่าใครพูดพูดเมื่อไร ไม่มีผิด พูดเมื่อไรก็ถูก แต่ปัญหา คือเพียงแต่พูด ไม่มีการลงมือทำอย่างจริงจัง

ไหนๆ คสช. ก็เข้ามาทำภารกิจปฏิรูปแล้ว ระยะเวลาตามโรดแมพที่เหลืออยู่อีกกว่า 2 ปี ควรลงมือปฏิรูปภาคการเกษตรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม หากทำไม่ได้ทั้งหมด วางโครงสร้างไว้ให้คนอื่นมาสานต่อได้ก็ยุติ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาล คสช. ต้องปรับทัศนคติตัวเองให้มองเกษตรกรเป็นเพื่อนร่วมชาติที่รอความชัดเจนจากนโยบายที่จะใช้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนก่อน

ต้องเลิกมองเกษตรกรว่าเป็นพวกเอาแต่เบ้มมือขอ รอคอยความช่วยเหลือ ถูกใช้เป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวกดดันทางการเมือง ได้งายอย่างที่พูดอยู่บ่อยๆ เสียก่อน จะมีสมาธิคิดปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างจริงจัง เพราะหากมองทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมด การจะแก้ปัญหาคงทำได้ยาก

5 ตุลาคม 2558 หน้า 8

## เขาผิดบริษัทปาล์มรุกป่าทะเลน้อย

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. นายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยความลับหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ว่าได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ให้ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คปต. เพื่อเร่งรัดและแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานฯ และการตัดต้นยางพาราที่บุกรุกอุทยานฯ โดยจะเริ่มตัดโคนยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกทดแทนใหม่ในสัดส่วน 4% ตามมติ ครม. วันที่ 14 ต.ค. 51 ในพื้นที่ อ.บาเจาะ 15,000 ไร่ เป็นพื้นที่แรก

นายอดิศร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กรมฯ ได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.สงขลา กรณี บริษัทปาล์มไทยพัฒนา จำกัด บุกรุกป่าเสม็ดปลูกปาล์มน้ำมัน 925 ไร่ พบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 ก. 23 ฉบับ ไม่ถูกต้อง จึงทำหนังสือถึงกรมที่ดินเพิกถอนพร้อมส่งเอกสารหลักฐานให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินคดีอาญากับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายด้วย.

6 – 8 ตุลาคม 2558 หน้า 11

## แรงงานเวียดนามหนีตายหลังราคายางดิ่งเหว

**พืชมพู่ไทยออนไลน์ //** ราคายางพาราที่ตกต่ำลงเกือบ 70% จากช่วงปีที่เคยรุ่งโรจน์ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับกันอย่างเจ็บปวดไปตามทางของใครมั้น ทั้งผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้ส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนยาง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ตัดต้นยางทิ้งไปแล้วอย่างมากมาย พบจังหวัดเดียวที่ยืนหยัดไม่ไปแล้วกว่า 11,000 ไร่ โรงงานยางแผ่นหลายแห่งปิดลง ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงานติดตามมา และทุกฝ่ายยังไม่เห็นทางออกในขณะนี้

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะแจง หนังสือพิมพ์ขายดีที่สุดในพืชมพู่จำหน่ายในนครโฮจิมินห์ ปัจจุบันเกษตรกรที่หันไปปลูกยางกันมากมายในช่วงหลายปีมานี้ ต้องกันไปปลูกพืชอื่นๆ ที่เคยทำกันมาก่อน เพราะไม่มีความหวังใดๆ ต่อราคายางในปัจจุบัน จึงต้องตัดต้นทิ้งเพื่อลดค่าใช้จ่าย และพลิกผืนดินใหม่ปลูกพืชชนิดอื่นแทน

เมื่อปี 2554 ราคายางส่งออกสูงถึง 5,000 ดอลลาร์ต่อตัน (5 ดอลลาร์/กก.) แต่ราคาในเดือน ก.ย. ปีนี้เหลือเพียงตันละ 1,580 ดอลลาร์ (1.58 ดอลลาร์/กก.) ทั้งนี้ เป็นตัวเลขของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ซึ่งหมายความว่า เกษตรกรทั่วไปต่างขาดทุนกันถ้วนหน้า หลายคนบอกว่าราคานี้ไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่าย และค่าจ้างคนงานกรีดยางเสียด้วยซ้ำ

เกษตรกรใน จ.บิ่งเฟือก (Binh Phuoc) ผู้หนึ่งกล่าวว่า ขณะนี้กำลังเป็นฤดูแล้งที่สวนของเขาแต่ก็ต้องปล่อยให้มันทิ้งไปเพราะไม่รู้จะกรีดยังไง ซึ่งชาวสวนยางคนอื่นๆ ในจังหวัดนี้ก็ไม่ได้ต่างกัน ในขณะที่เพื่อนบ้านของเขาตัดต้นยางทิ้งไปแล้วทั้งสวน เริ่มพลิกผืนใหม่เตรียมปลูกมันสำปะหลัง

นายหววนเบือง (Vu Van Buong) เกษตรกร จ.บิ่งเฟือก อีกคนหนึ่ง บอกหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่า ครอบครัวมีสวนยางอยู่ 12 เฮกตาร์ (75 ไร่) ต้นยางอายุ 12 ปี ตอนนี้อยู่หมดแล้ว เตรียมปลูกมะม่วงหิมพานต์

บิ่งเฟือก ได้ชื่อเป็นศูนย์กลางสวนยางในภาคใต้เวียดนาม แต่ในปัจจุบันเกษตรกรตัดต้นยางทิ้งไปแล้วรวมกันเป็นจำนวนกว่า 1,800 เฮกตาร์

(กว่า 11,250 ไร่) เพื่อปลูกพืชอย่างอื่น หนังสือพิมพ์เดอะแจงอ้างตัวเลขสำนักงานเกษตรจังหวัด

ราษฎรจังหวัดนี้พากันหันไปปลูกยางพาราหลังจากราคาพุ่งขึ้นสูงในช่วงปี 2554 ซึ่งทำให้มียางออกสู่ตลาดมากมายทั่วประเทศ จนเหลือต้องสต็อกเก็บเอาไว้เฉยๆ ยางที่สะสมอยู่ในสต็อกมากมายทำให้ราคาในประเทศเริ่มดิ่งลงตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคายางดิ่งลงสู่หายนะก็คือ ความต้องการในตลาดโลกที่ค่อยๆ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ จีน ซึ่งเป็นลูกค้ายางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้เป็นรายงานของสภาธุรกิจยางแห่งอาเซียน (ASEAN Rubber Business Council) หรือ ARBC

ปัจจัยอื่นๆ นอกจากนั้นยังรวมทั้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องทางโซนยุโรป และในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำลง กับผลกระทบต่อน้ำมันดิบอื่น เช่น ยางดีบี ARBC ระบุในค่าแถลงฉบับหนึ่งเมื่อวันที่ 10 ก.ย.

สภาดังกล่าวเป็นองค์กรรวมของสมาคมค้ายางจากไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งประเทศเหล่านี้ผลิตยางรวมกันได้ราว 76.2% ของปริมาณที่ผลิตได้ทั่วโลก

ARBC กล่าวว่า ราคายางตกต่ำลงกว่าเช่นนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าห่วง และเป็นไปได้ว่าเกษตรกรรายย่อยจะต้องหยุดกรีดยาง ปล่อยให้ยางบางส่วนทิ้งไป หันไปทำกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากกว่า ขณะเดียวกัน ก็จะทำให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดลดลงไม่พอต่อความต้องการของผู้ผลิตสินค้าในวันข้างหน้า

องค์กรนี้กล่าวอีกว่า ราคายางที่ตกลงสุดขีดขณะนี้จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วไประดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่พึ่งพาขายพาราเป็นรายได้หลัก และด้วยค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสูงขึ้น คนเหล่านี้ยังจะประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

6 ตุลาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558			
	กรุงเทพฯ ส่งขลาง กรุงเทพฯ ส่งขลาง			
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	49.85	49.60	50.05	49.80
ชั้น 2	49.25	49.00	49.45	49.20
ชั้น 3	48.70	48.45	48.90	48.65
ชั้น 4	48.40	48.14	48.60	48.35
ชั้น 5	47.95	47.70	48.15	47.90
ยางแท่ง				
STR5L	49.50	49.25	49.70	49.45
STR20	45.55	45.30	45.75	45.50
น้ำยางข้น				
60%	33.50	33.25	33.70	33.45
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

**ภาวะยาง AFET: ตลาดยางเยียบเหงา จีนยังหยุดทำการ-รอลุ้นผลประชุม BOJ (06/10/2558)**

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2.80 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 11 สัญญา เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันศุกร์ 7 สัญญา

นายธนเสกฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีแอส จำกัด เปิดเผยว่า เริ่มต้นสัปดาห์นี้ราคายาง AFET ยังเยียบเหงา เนื่องจากตลาดจีนยังหยุดทำการจะกลับมาทำการอีกครั้งในวันที่ 8 ต.ค. ขณะที่ราคายาง TOCOM ยังไม่ผ่านแนวต้าน 170 เยน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 142,000 ตำแหน่ง สูงกว่าเดือนที่แล้ว 136,000 ตำแหน่ง แต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 201,000 ตำแหน่ง อัตราว่างงานสหรัฐอยู่ที่ 5.1% ส่วนราคาน้ำมัน WTI ตลาด Commodity Futures ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเล็กน้อยสามารถยืนเหนือ 45 ดอลลาร์/บาร์เรลได้ ซึ่งราคาน้ำมันมองว่าควรจะยืนเหนือ ระดับ 48-48.5 ดอลลาร์/บาร์เรล ให้น่าจะเป็นแรงหนุนทิศทางราคายาง ส่วนปัจจัยช่วงนี้ก็ยังไม่มียะไรโดดเด่น แม้ว่าตลาดจะรอผลประชุม BOJ วันที่ 6-7 ต.ค.แต่คาดว่าไม่น่าจะมีอะไร ตื่นเต้น ประเมินกรอบราคา AFET แนวต้าน 51.7/53.7 บาท/กก.แนวรับ 50/49/48 บาท/กก. แนะนำว่า ถ้าราคาไม่ผ่าน 51.70 บาท/กก.ทิศทางยังเป็นขาลง แล้วต้องดูว่าจะหลุดระดับ 50 บาท/กก.หรือไม่ ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,447 สัญญา ไม่เปลี่ยนแปลง

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

NOV 15 48.80 48.10 1

DEC 15 49.70 - 0

JAN 16 49.50 - 0

FEB 16 49.90 - 0

MAR 16 50.00 - 0

APR 16 50.80 51.20 7

MAY 16 50.95 51.20 3

รวม 11

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 5 ตุลาคม 2558)